



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งจัดงานระดับโลก (World Class Event) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงให้เพิ่มความต่อไปนีในหมวด ๑๐ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

หมวด ๑๐ บริการที่มีมูลค่าสูง

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
๑๐.๘.๑๑ กิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ	<ol style="list-style-type: none">ต้องมีแผนการดำเนินการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ โดยมีขอบข่ายธุรกิจตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นหลักต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ ตามที่สำนักงานกำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาทต่องานต้องเสนอแผนการจัดงานให้สำนักงานเห็นชอบก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ พร้อมทั้งแนบเอกสารสัญญาการประมูลสิทธิ์ (Bidding) หรือเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิ์ของการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติตามขอบข่ายธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	B

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
	<p>๔. ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร</p> <p>๕. อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ ในโครงการได้โดยไม่กำหนดอายุเครื่องจักร และไม่ต้องได้รับใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน</p> <p><u>สิทธิและประโยชน์</u></p> <p>ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม ดังนี้</p> <p>๑. ยกเว้นอากรขาเข้าด้านเครื่องจักร</p> <p>๒. อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรและอนุญาตคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม</p>	

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ปานปรีย์ พหิทธานุกร

(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน